

ครั้งที่ 489/2554

22 สิงหาคม 2554

**“รรมว.กษ.” หรือผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. เอฟ เอ โอ คนใหม่ เน้นความร่วมมือด้าน
วิชาการ ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารต่อเนื่องระหว่างสองฝ่าย**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ ฯพณฯ โจเซ่ กราเซียโน ดา ซิลวา (Mr. José Graziano Da Silva) ผู้ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คนใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า FAO ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมาโดยตลอด อาทิ โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ (Technical Cooperation Programme) ความร่วมมือระหว่างไทยและ FAO ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะปานกลาง (National Medium-Term Priority Framework) ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยการให้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากประเทศที่พัฒนามากกว่า ในรูปของทีมนักผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค สำหรับช่วยเหลือประเทศที่ด้อยกว่า ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง FAO ประเทศผู้รับ และประเทศผู้ให้ความร่วมมือ โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

ส่วนโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร หรือ Telefood ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร โดยการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายจนในระดับรากหญ้า ซึ่งประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการคือ ปี 2541 เป็นต้นมา จำนวน 38 โครงการ และในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2552 ทาง FAO ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการจำนวน 3 โครงการแล้ว โดยประเทศไทยและ FAO จะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกรอบความร่วมมือต่อไป ทั้งในส่วนของ การลดความอดอยากหิวโหยให้กับประชากร การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร

ทั้งนี้ ฯพณฯ โจเซ่ กราเซียโน ดา ซิลวา ปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาความมั่นคงอาหาร เกษตร และการพัฒนาชนบท ได้รับเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ FAO คนใหม่ ในระหว่างการประชุมสมัชชา FAO สมัยที่ 37 เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยจะเข้ารับตำแหน่งแทนนาย Jacques Diouf ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
